

Số: /BC-BCĐ

Thanh Lò, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn xã Thanh Lò

Thực hiện công văn số 2217/BCĐ ngày 22/8/2023 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Cao Lộc về báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. BCĐ công tác gia đình xã Thanh Lò báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thanh Lò là một xã vùng III Biên giới nằm ở phía Đông Bắc của huyện cao lộc, Phía Bắc giáp với Trung Quốc; Phía Tây giáp với xã Thạch Đạn và xã Bảo Lâm; Phía Đông giáp xã Cao Lô; Phía Nam giáp xã Lộc Yên, cách trung tâm huyện 17km, có đường quốc lộ ĐH 24 đi qua địa bàn xã, Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 3.760,69 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 3.556,49 ha chiếm tỷ lệ 83,67%, Tổng số hộ 364 hộ, số nhân khẩu là 1.720 người, có 2 dân tộc chính cùng sinh sống hòa thuận trên 04 thôn gồm 2 dân tộc chính sinh sống chủ yếu là: Dân tộc Nùng và Tày, trình độ dân trí của người dân còn thấp; Đời sống vật chất của nhân dân còn ở mức thấp so với mặt bằng chung; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện

1.1. Tổ chức quán triệt

Những năm qua (2013 - 2023), việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được cấp ủy Đảng, chính quyền thẩm quyền phê duyệt; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai và duy trì, nhân rộng đã hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương. Nhân dân đã nhận thức được bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; kiên quyết phòng, chống bạo lực gia đình và vận động bà con, Nhân dân trong tổ, xóm thực hiện. Các hoạt động truyền thông đạt chất lượng, hiệu quả đảm bảo sâu, rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, đối tượng hướng ưu

tiên cho nhóm nam giới tham gia xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND xã đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình hàng năm, xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể, các thôn tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình... các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các nội dung xây dựng văn hóa nông thôn mới.

Kiện toàn, hướng dẫn các Câu lạc bộ, nhóm gia đình phát triển bền vững thực hiện các nội dung tuyên truyền về giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

1.2. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện

Trong 10 năm đã tuyên truyền qua các buổi họp, sinh hoạt của xã, thôn, qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, lồng ghép với các buổi họp, sinh hoạt... của xã, thôn được 160 cuộc với khoảng hơn 12.000 lượt người nghe, nhìn. Treo được 20 khẩu hiệu, băng zôn, biển... có nội dung liên quan đến công tác Gia đình. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã được 5 tin, bài.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thành công 05 buổi Biểu diễn Văn nghệ lồng ghép Tuyên truyền pháp luật tại xã, với khoảng gần 900 lượt người xem và cổ vũ.

Tổ chức Tuyên truyền phổ biến Giáo dục pháp luật tại xã, thôn được 28 buổi với khoảng hơn 1.680 lượt người dự.

Phối hợp Trung tâm Chiếu phim tỉnh Lạng Sơn, tổ chức được 95 buổi chiếu phim lưu động, với nội dung tuyên truyền các sự kiện lịch sử nhân các ngày Lễ lớn của đất nước và các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước tại các thôn, với khoảng hơn 45.000 lượt người xem, cổ vũ.

So với thời điểm trước trước khi ban hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP thì nhận thức của cán bộ và Nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Điều kiện sống của các gia đình đã được cải thiện đáng kể, những thành tựu của công tác gia đình đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là đóng góp vào công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi

2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định

2.1. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, sự hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân nên công tác triển khai, tuyên truyền về gia đình và PCBLGD trên địa bàn xã tiếp tục được chú trọng. BCĐ công tác gia đình xã đã tham mưu tổ chức tuyên truyền sâu

rộng bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền nội dung “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”. Nội dung PCBLGD bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các ban ngành đoàn thể là thành viên BCĐ công tác gia đình xã đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động của ngành mình, lồng ghép tuyên truyền với các nội dung như: Ủy ban MTTQ xã tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội liên hiệp phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình theo 04 chuẩn mực “No âm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tiếp tục phát động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” trên cơ sở đó phát huy tính chủ động của hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

UBND xã đã ban hành các Kế hoạch thực hiện và ban hành các quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp huyện, cấp xã, thành lập và kiện toàn các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Tổ hòa giải cơ sở, địa chỉ tin cậy cộng đồng để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gia đình từ xã đến các thôn. Kết quả gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đều tăng: Năm 2013 đạt 70%; năm 2023 ước đạt 90%. Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn xã đều đạt và vượt.

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình

Hàng năm tổ chức, tham gia, phối hợp đầy đủ các đợt tập huấn theo quy định.

2.3. Tình hình triển khai, thực hiện các mô hình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam

UBND xã đã thành lập, kiện toàn được 04 nhóm câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững và 04 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời duy trì các hoạt động phối hợp với các đoàn thể thôn, triển khai lồng ghép các nội dung: Luật PCBLGD, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình và các văn bản liên quan đến công tác gia đình

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11...;

Tổ chức và tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Thành lập Đội thi tham gia đầy đủ các phần thi theo quy định

tại Hội thi “ Tìm hiểu kiến thức gia đình” do huyện Tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022; Hoạt động truyền thông nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

2.4. Thực trạng bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện và triển khai đã có hiệu quả. **Từ 2013 đến nay trên tình trạng bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn xã.**

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai đồng bộ; UBND xã đã phối hợp chỉ đạo thực hiện lồng ghép với phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*" thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng các mô hình thí điểm can thiệp PCBLGD với nhiều nội dung, hình thức phong phú, làm cho người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, đặc biệt là nắm rõ được các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc PCBLGD, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Luôn được sự quan tâm của UBND, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cao Lộc và sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, UBND xã.

Sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị xã hội, trưởng thôn trên địa bàn trong công tác tuyên truyền về Ngày Gia đình Việt Nam.

2. Hạn chế, nguyên nhân

Cán bộ phụ trách lĩnh vực công tác gia đình còn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hoá gia đình .

Công tác tuyên truyền còn hạn chế cả về hình thức và nội dung.

Kinh phí cho công tác gia đình và tổ chức các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Một số gia đình chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống. Do trình độ dân trí còn thấp, chưa đồng đều, điều kiện đi lại của một số thôn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa, các hộ gia đình sống rải rác nên phần nào có khó khăn cho công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về lĩnh vực gia đình và PCBLGD còn hạn chế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Xem xét cấp kinh phí cho BCD công tác Gia đình cấp xã để hoạt động có hiệu quả hơn trong việc tổ chức, triển khai các nội dung hàng năm. Quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa, khu vui chơi văn hóa - thể thao ở cơ sở tạo môi trường hoạt động lành mạnh cho gia đình và xã hội

2. Trang bị thêm tài liệu, sách báo ... để cấp phát đến các thôn và các mô hình, câu lạc bộ thuộc lĩnh vực Gia đình.

3. Thường xuyên tập huấn nhiều hơn nữa hoặc có thể tổ chức đi học tập kinh nghiệm cho các đồng chí hoạt động ở thôn và các thành viên BCD xã để có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng, tổ chức tốt các hoạt động đạt kết quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn xã Thanh Lòa./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD;
- Lưu VT, VHXH.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Vi Văn Hiền

